

Số: /BC-UBND

Kỳ Khang, ngày tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai năm 2023,**  
**triển khai nhiệm vụ năm 2024**

**Phần 1**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT NĂM 2023**

**I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI NĂM 2023**

**1. Diễn biến thiên tai năm 2023.**

Năm 2023, là năm tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn diễn biến không phức tạp như những năm trước đây; số lượng bão, ATNĐ và mưa, lũ ít hơn so với nhiều năm; đặc biệt là năm không có cơn bão nào đổ bộ vào đất liền nước ta. Địa bàn xã Kỳ Khang mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, kết hợp với không khí lạnh đã gây ra 2 đợt mưa lớn, đợt 1 từ ngày 24/9 đến ngày 27/9 lượng mưa từ 250-500mm, đợt 2 từ ngày 08/10 đến 31/10 lượng mưa từ 250-590mm. Mặt khác do chịu ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino hoạt động mạnh, nên nhiệt độ cao đã gây ra nắng nóng với số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm (TBNN) và nhiều hơn năm 2022 với cường độ khá gay gắt.

**II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023.**

**1. Công tác phòng ngừa thiên tai.**

- Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, UBND xã đã tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, điều hành và triển khai nhiệm vụ năm 2023, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai năm 2023, cụ thể :

- Ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai TKCN năm 2023; Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 về việc thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn gồm 90 người do đồng chí chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã làm đội trưởng;

- UBND xã đã tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện các phương án ứng phó với thiên tai: Phương án Phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh và siêu bão năm 2023; Phương án huy động lực lượng ứng cứu và TKCN; Phương án đảm bảo an toàn giao thông và phương tiện; Phương án hộ đê đảm bảo an toàn hồ chứa, Phương án sơ tán dân các khu vực xung yếu, Phương án đảm bảo an ninh - trật tự xã hội; Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn năm 2023.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của cộng đồng dân cư.

## **2. Công tác phòng chống khắc phục hậu quả**

Năm 2023 trên địa bàn xã chịu ảnh hưởng của 2 đợt mưa lớn, đợt 1 từ ngày 24/9 đến ngày 27/9 lượng mưa từ 250-500mm, đợt 2 từ ngày 08/10 đến 31/10 lượng mưa từ 250-590mm đã làm một số tuyến đường giao thông, một số diện tích hoa màu bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân, tuy nhiên được sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp, Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống theo các phương án, kế hoạch đề ra phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương, trực phòng chống thiên tai phân công các thành viên trực, nắm bắt thông tin về tình hình mưa lũ. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể, các thôn và cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đã tổ chức bố trí lực lượng canh gác tại các điểm ngập lụt vì vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC PCTT-TKCN NĂM 2023**

### **1. Kết quả đạt được**

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm thực hiện, xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với thiên tai sát với thực tế địa phương; Chủ động về lực lượng và phương tiện khi thiên tai xảy ra; công tác tuyên truyền về các phương án phòng chống thiên tai được tổ chức đồng bộ.

### **2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn**

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 vẫn có mặt hạn chế, như:

- Kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai xây dựng và phê duyệt chưa đầy đủ; chưa bố trí đúng vị trí, phân công nhiệm vụ đầy đủ các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai.

- Một số công trình phục vụ phòng chống thiên tai hư hỏng, xuống cấp chưa có kinh phí khắc phục, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ như: Kênh thoát lũ thôn Trung Tân, vùng bị xâm nhập mặn tại thôn Hoàng Dụ, Đạu Giang..

### **3. Nguyên nhân.**

- Nhận thức, mức độ quan tâm của người dân một số nơi còn có những hạn chế nhất định, một số công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và nuôi trồng thủy sản còn để xảy ra tình trạng cản trở dòng chảy tiêu thoát lũ, tăng rủi ro thiên tai.

- Nguồn lực trực tiếp làm công tác phòng chống thiên tai còn thiếu, đặc biệt là các trang thiết bị chuyên dùng, công cụ hỗ trợ theo dõi, giám sát, kết nối chỉ đạo, điều hành..., dẫn đến công tác tham mưu và tổ chức thực hiện có khi còn lúng túng, bị động nhất là trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đối với thiên tai lớn xảy ra.

## **Phần II**

# NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2024

## I. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì trong trạng thái El Nino đến hết mùa Xuân, sau đó chuyển sang trạng thái trung tính và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2024; từ tháng 7, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở khu vực biển Đông; tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực được dự báo tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh năm 2024 bão, ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông có khả năng nhiều hơn năm 2022, 2023 và ở mức xấp xỉ so với TBNN, tập trung nhiều vào thời kỳ nửa cuối mùa mưa bão. Nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 7/2024 có khả năng gia tăng cường độ; đến tháng 8 cường độ nắng nóng giảm dần. Lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 8/2024 thiếu hụt và phổ biến thấp hơn 10 - 20% so với TBNN cùng kỳ; từ tháng 9 đến 11/2024 có xu hướng tăng cao hơn so với TBNN từ 10 - 20%; số đợt lũ và đỉnh lũ ở mức cao hơn TBNN và cao hơn năm 2023; khả năng ở mức báo động II đến III, có nơi vượt báo động III; cần đặc biệt đề phòng lũ lớn đột biến gây ngập lụt nghiêm trọng và đỉnh lũ cao lịch sử.

## II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

### 1. Công tác chỉ huy điều hành.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 21/5/2020, Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Tỉnh ủy và các Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành và Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL ngày 10/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

- Thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn có thể xảy ra.

### 2. Một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, ủy ban nhân dân xã đã xây dựng, phê duyệt các phương án: Phương án phòng ngừa, ứng phó bão mạnh, siêu bão năm 2024; Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản trên biển năm 2024; Phương án huy động lực lượng ứng cứu và TKCN, Phương án đảm bảo an toàn giao thông và phương tiện, Phương án hộ đề đảm bảo an toàn hồ chứa, Phương án sơ tán dân các khu vực xung yếu, Phương án đảm bảo an ninh - trật tự xã hội;

Trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Đối với phòng ngừa, ứng phó bão mạnh, siêu bão và mưa lũ  
+ Tổ chức đánh giá thực trạng các cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, xác định các trọng điểm xung yếu, xây dựng phương án ứng phó, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão; tổ chức tuần tra kiểm tra, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra, sẵn sàng các phương án,

kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa.

+ Tổ chức rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra ngập lũ sâu, vùng lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án cụ thể trong ứng phó, di dời dân trong trường hợp khẩn cấp để chủ động liên lạc, thông tin cảnh báo và ứng cứu kịp thời; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân đơn đốc, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo kịp thời.

+ Duy trì và củng cố lại các lực lượng tham gia công tác phòng, chống ứng phó sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nhất là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở xã và các thôn; huy động nguồn lực từng bước trang bị các thiết bị chuyên dụng để lực lượng xung kích xã chủ động triển khai thực hiện ngay từ những giờ đầu khi dự báo có thiên tai xảy ra.

+ Chuẩn bị đầy đủ lực lượng cứu hộ, cứu nạn đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Khi có tình huống lũ lụt khẩn cấp cần có giải pháp để huy động tàu thuyền công suất nhỏ của các ngư dân và Nhân dân tham gia công tác cứu hộ nhanh nhất.

- Đối với ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn.

+ Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân có các giải pháp chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng nước có hiệu quả, tiết kiệm triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước trong điều kiện hạn hán, thiếu nước có thể xảy ra;

+ Phối hợp với Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh điều hành mở nước, nhận nước, điều tiết nước nội đồng kịp thời trong thời gian mở nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2024, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí nguồn nước; chủ động các phương án chống hạn phục vụ sản xuất, dân sinh vụ Hè Thu năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn; thường xuyên phối hợp với các Công ty TNHH MTV thủy lợi để thực hiện các giải pháp chống hạn, điều tiết nước hợp lý khi hạn hán xảy ra.

- Đối với rét đậm, rét hại

+ Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn (không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người); phòng, chống cháy nổ khi sưởi ấm; đặc biệt chú ý các biện pháp chống rét và thời tiết khắc nghiệt khác cho người cao tuổi, trẻ em và người sức khỏe yếu ...

+ Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nuôi nhằm giảm thiểu thiệt hại.

+ Chủ động bố trí ngân sách và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản nuôi và cây trồng; kịp thời hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách để gia cố, che chắn chuồng trại, ao giống, vườn cây giống.

### **III TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. UBND xã.**

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai năm 2024. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai; tuyên truyền vận động Nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, tránh bảo vệ người, tài sản.

- Tập trung rà soát các điểm dân cư, những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra mưa đá, gió lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,... tuyên truyền, cảnh báo cho mọi

người dân được biết để có phương án ứng phó kịp thời với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra. Đối với những điểm dân cư nằm trong vùng nguy hiểm phải xây dựng phương án và cụ thể hóa việc tổ chức phòng tránh, sơ tán người và tài sản đến vị trí an toàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời đến các thôn, để người dân biết, chủ động ứng phó.

- Thực hiện tốt công tác thường trực 24/24h (kể cả các ngày lễ, ngày nghỉ) nhằm tiếp nhận, cập nhật các thông tin, diễn biến về thiên tai, kịp thời tham mưu cho các cấp chính quyền, đơn vị chủ động các phương án ứng phó hiệu quả.

### **3. Các cơ quan, trường học, các thôn trên địa bàn.**

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, phương án PCTT-TKCN của xã; các cơ quan trường học thành lập lực lượng tham gia PCTT-TKCN của đơn vị sát đúng, phù hợp với thực tế. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư,.. sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Đảm bảo chế độ trực ban, thông tin, báo cáo.

- Tham mưu kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT-KCN xã điều hành chỉ đạo tốt công tác PCTT-TKCN.

- Đề nghị các MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn xã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong toàn xã tích cực tham gia công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã, Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã Kỳ Khang kiến nghị, đề xuất Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện quan tâm một số nội dung:

2. Đề nghị UBND huyện quan tâm, hỗ trợ các trang thiết bị cho đội xung kích PCTT xã như máy phát điện, máy cưa xăng, loa cầm tay... để phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai.

3. Các thôn Trung Tân, Trung Tiến không có khu vực neo đậu tàu thuyền nên khó khăn khi đưa thuyền lên bờ để trú tránh bão. Đề nghị các cấp xem xét, đầu tư khu vực neo đậu tàu thuyền trên địa bàn xã./.

#### ***Nơi nhận:***

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN xã;
- Bí thư, thôn trưởng 11 thôn;
- Lưu PCTT.

**TRƯỞNG BAN**

**Hồ Xuân Trính  
CHỦ TỊCH UBND XÃ**

